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[รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2567 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยเป็นการ

ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส ์พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดีและการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน 

2) นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวฒันา                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาเพ่ือความ

ยั่งยืน 

4) นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

5) นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6) นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

7) นายธญัลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร และรองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

8) นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์

9) นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทุน และ

เลขานกุารบรษิัท 

10) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา      กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และกรรมการบรหิาร  

 

ทั้งนี ้กรรมการบริษัทมีจาํนวนทั้งหมด 10 คน และเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 10 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการเขา้ร่วมประชุมเท่ากับ                  

รอ้ยละ 100.00 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวลิมล่ี ทิพพงษป์ระภาส ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการเงิน 

2) นายสนัติภาพ คาํสะอาด ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานทรพัยากรบคุคล 

3) นายจกัรกฤษณ ์เตชะวณิช ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการลงทนุ 

4) นายอภิญญา ธนาลาภพิพฒัน ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายแผนงานและกลยทุธ ์

5) นายโกศล ฐิติโชติรตันา ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัช ี

6) นางสาวอรวรรณ รตินกุลูกิจ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน 

7) นายวีระวฒัน ์วีรารกัษ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

8) นางสาวอาภา สนัติภากรณ ์ นกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 

1) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์

2) นางสาววิไลพร เชาวว์ิวฒันก์ลุ 

3) นางณฐัธิดา กล่ินศรีราช 

ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท ลีกัล แอดไวเซอร่ี เคานซ์ิล จาํกัด 

1) นายพรพรหม กาญนจารี 

2) นางสาวศิศิรา จิตจรงิใจ 

3) นางสาวนลินพร สาประเสรฐิ 

ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกัด 

นายปาราเมศ โชคลํา้เลิศ 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ช่วยท่านประธานใน 

การดาํเนินการประชมุ เป็นผูช้ีแ้จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหน่ึง (1) หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้หน่ึง (1) เสียง และผู้ถือหุน้             

ท่านใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีมีอยู่ เพ่ือออกเสียงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ 

เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ จึงจะสามารถ

ลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจาํนวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ ทัง้นี ้หากผูร้บั

มอบฉนัทะท่ีเป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจาํนวนเสียงท่ีมี จะถือว่าเสียงท่ีขาดเป็นการงดออกเสียง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

บรษิัทไดก้าํหนดหลกัเกณฑส์าํหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 
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1. ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่ มสาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน คือ 

“เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทุกรายจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก

เสียง เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. บริษัทจะแจง้การเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ ผูด้าํเนินการ

ประชมุจะประกาศผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน และไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทจะ

ลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้นัน้มอบฉนัทะมาทกุประการ 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในระบบว่า “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ระบบจะถือว่า 

ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

ขัน้ตอนการประชมุ และสิทธิในการแสดงความเห็นหรือมีขอ้ซกัถาม 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุ บรษิทัจะดาํเนินการประชมุเรียงตามลาํดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือกรณีมีขอ้ซกัถาม 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ ขอใหพิ้มพข์อ้ความส่งเขา้มาใน

ระบบ ทั้งนี ้บริษัทจะพิจารณาการตอบคาํถามเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ  ส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง บริษัทจะ

พิจารณาการตอบคาํถามในวาระอ่ืน ๆ 

องคป์ระชมุ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ได้กําหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะดําเนินการได้ต้องมี 

ผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 

และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในการนับคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซ์ิล จาํกัด ท่ีปรึกษากฎหมาย ทาํหนา้ท่ีดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปอย่าง

โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท และสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียน  

นอกจากนี ้บริษัทขอเรียนใหท้ราบว่า บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอคาํถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพ่ือรบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ ซึ่งบริษัทไดเ้ผยแพร่หลักเกณฑ ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวบ้นเว็บไซดข์อง

บรษิัท www.ananda.co.th หวัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2566 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคาํถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 

แต่อย่างใด และในการประชุมครัง้นี ้บริษัทไดม้ีการบนัทึกการประชุมผ่านส่ือวิดีทศันเ์พ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถรบัชมยอ้นหลงัไดโ้ดย

ผ่านทางเว็บไซดข์องบรษิัท 

หลงัจากนัน้ นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ แจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 13 ราย และ 

ผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉันทะจาํนวน 23 ราย รวมผูถื้อหุน้จาํนวน 36 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้2,557,214,782 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

http://www.ananda.co.th/
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61.3792 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของบรษิัท ถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบรษิัท

เปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 

 

เร่ิมการประชุม 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ไดเ้ปิดการประชมุ

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2566 

 ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทประจาํปี 2566 

โดยบริษัทไดจ้ัดทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี / รายงานประจาํปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2567 แลว้ 

 หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และ 

นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2566  

ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

 นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการไดส้รุปภาพรวมของเศรษฐกจิท่ีมีผลต่อธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี ้

ปี 2561-2562 เป็นช่วงเวลาท่ีบรษิัทมีผลประกอบการท่ีดีมาก ซึ่งต่อมาในปี 2563-2564 เป็นปีท่ีสถานการณโ์ควิด 19 

แพร่ระบาด ธุรกิจอสังหาริมทรพัยม์ีการชะลอตวัลง และในปี 2565-2566 สถานการณโ์ควิด 19 เริ่มคล่ีคลาย ยอดขายท่ีอยู่อาศยั 

เริ่มกลบัเขา้มาอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2562 แต่ยงัไม่เท่ากบัปี 2561 ซึ่งถือว่าเป็นปีท่ีดีท่ีสดุของบรษิัท 

ยอดขายของปี 2566 กบัปี 2561 ความตอ้งการอสงัหารมิทรพัยข์องลกูคา้เปล่ียนแปลงไป ลกูคา้มคีวามตอ้งการบา้น

เดี่ยวมากขึน้ ขณะท่ีความตอ้งการคอนโดมิเนียมและทาวนเ์ฮา้สล์ดลงรอ้ยละ 30 ซึ่งเป็นประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งวิเคราะหก์นัถึงสาเหตุ

ต่อไป  

ตัวเลขภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรพัย ์ในไตรมาส 1 ปี 2567 ยอดขายยงัคงหดตวัจากกาํลงัซือ้ภายในประเทศ 

ท่ียังไม่ดีขึน้ และกาํลังซือ้จากต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงจากจาํนวนและประเทศของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาคือนักท่องเท่ียว 

ชาวจีนลดลงกว่าครึ่งหน่ึงของจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนปี 2562 ขณะท่ีมีนกัท่องเท่ียวจากประเทศอ่ืนเพ่ิมมากขึน้ไดแ้ก่ มาเลเซีย 

รสัเซีย เกาหลี อินเดีย ทาํใหต้ลาดความตอ้งการอสงัหารมิทรพัยข์องชาวต่างชาติเปล่ียนแปลงไป  

นอกจากนี ้รฐับาลไทยไดอ้อกมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัย ์ นโยบาย ดิจิตอล วอลเลต ในไตรมาส 4 ปี 2567 

ซึ่งมีการคาดการณก์ันว่าในไตรมาสท่ี 3 – 4 ดอกเบีย้มีแนวโนม้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจบับวกท่ีทาํใหบ้ริษัทผูพ้ฒันา

อสงัหารมิทรพัยจ์ะมีการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง 
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นายประสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์ไดส้รุปภาพรวมของ

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัท ดงันี ้

ในช่วงปี 2566 - 2567 ภาพรวมยอดขายของตลาดอสงัหารมิทรพัยเ์ตบิโตรอ้ยละ 1 อยู่ท่ี 430,500 ลา้นบาทในขณะท่ี

ยอดขายของบริษัท หากเทียบช่วงเวลาเดียวกันไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้ทาํใหม้ีการเติบโตอยู่ท่ีรอ้ยละ 11 ซึ่งหากมองยอ้นไปปี 

2564 ต่อเน่ืองมาปี 2565 ภาพรวมยอดขายของตลาดอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตรอ้ยละ 19 ในขณะท่ียอดขายของบริษัทเติบโต                       

รอ้ยละ 34  

และในปี 2567 นีบ้ริษัทตัง้เป้ายอดขายโตรอ้ย 18 โดยตัวเลขยอดขายไตรมาส 1 ของตลาดอสังหาริมทรพัยล์ดลง 

รอ้ยละ 28-30 (QoQ และ YoY) จากสภาวะการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย  ์หากเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีการปรับตัว 

และไดร้บัการตอบรบัอย่างดีทาํใหย้อดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11 (QoQ) และหากเปรียบเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งติดลบ

รอ้ยละ 2  

ในปี 2564 - 2565  ยอดโอนของตลาดอสังหาริมทรัพยม์ีการเติบโตอยู่ท่ีรอ้ยละ 13 ในขณะท่ียอดโอนของบริษัท

เติบโตร้อยละ 20 จากการปรับตัวการขับเคล่ีอนของพอร์ตการโอนกรรมสิทธ์ิ และในปี 2565 - 2566 ยอดโอนของตลาด

อสงัหาริมทรพัยต์ิดลบรอ้ยละ 4 ขณะท่ีบริษัทยงัคงเติบโตต่อเน่ืองรอ้ยละ 10 แสดงถึงศกัยภาพการปรบัตวัของบริษัทเมื่อเทียบกับ

ตลาด และส่ิงท่ีสาํคัญท่ีสุดถึงแมส้ภาวะตลาดจะมีการเติบโตไม่มาก แต่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญท่ีสุด คือความตอ้งการของ

ต่างชาติในปี 2564 - 2565 ท่ีมีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 42 ซึ่งทาํใหย้อดความตอ้งการอสงัหาริมทรพัยข์องตลาดในปีนัน้ไม่ติดลบ 

และในปี 2566 แม้ว่ายอดโอนโดยรวมจะติดลบ แต่ยอดโอนของต่างชาติบวกท่ีร้อยละ 8 (YoY) และการปรับตัวของบริษัท 

ปี 2565 - 2566 มียอดโอนจากชาวต่างชาติเติบโตถึงรอ้ยละ 61 และรอ้ยละ 36 ตามลาํดบั ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีสงูกว่าตลาด ในขณะท่ี

ยอดขายจากชาวต่างชาติของบริษัทในปี 2565 - 2566 เติบโตอยู่ท่ีรอ้ยละ 107 และรอ้ยละ 102 ตามลาํดบั ถือการการเติบโตเป็น

สองเท่าจากตวัเลขยอดโอนของชาวต่างชาติในตลาด 2 ปีติดต่อกนั สะทอ้นถึงการปรบัตวัและศกัยภาพของคณุภาพสินคา้ ท่ีบริษัท

ทาํตวัเลขทัง้ยอดขายและยอดโอนเติบโต 3 ปีติดต่อกนั  

ในปี 2567 ท่ีบริษัทตัง้เป้ายอดขายท่ี 23,000 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 18 จากปีก่อนหนา้ และยอดโอนอยู่ท่ี 14,500  

ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 26 จากปีก่อนหนา้ และยอดขายจากชาวต่างชาต ิ7,699 เติบโตรอ้ยละ 10 จากปีก่อนหนา้ นอกจากนี ้บรษิัท

ไดช้าํระคืนหนีหุ้น้กูใ้นวนัท่ี 15 มกราคม 2567 จาํนวน 3,826 ลา้นบาท และจะมีการชาํระคืนหนีหุ้น้กูค้รัง้ต่อไปในเดือนกรกฏาคม 

จาํนวน 3,231 ลา้นบาท โดยบริษัทมีแผนท่ีจะเปิด 7 โครงการใหม่ และจะปิด 8 โครงการในปีถัดไป โดยท่ีมาของของเป้าหมาย                 

ในปี 2567 นัน้ มาจากบรษิัทมียอดโอนจากยอดจองอยู่ท่ี 3,069 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 23 ในปีท่ีผ่านมา และในปีนีบ้รษิัทมีเป้าหมาย

การโอนอยู่ท่ี 14,500 ลา้นบาท ในเวลาเดียวกันของปีท่ีแลว้ โดยในปีนีบ้ริษัทมียอดจองใกลเ้คียงกับปีท่ีแลว้ประมาณ 3,295 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 23 เช่นกนั 

จากความสามารถในการปรบัตวัของบรษิัท ทาํใหย้อดขายและยอดโอนเตบิโตต่อเน่ืองตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา สะทอ้นถึง

ศกัยภาพและทาํเลของโครงการพรอ้มโอน ปัจจุบนับริษัทมีสินคา้งคงคา้งถึงปี 2568 ทัง้หมด 42,987 ลา้นบาท เป็นบา้นและคอนโด

พรอ้มโอน (Ready to Move) จาํนวน 18,4499 ลา้นบาท ซึ่งผมยืนยนัถึงคณุภาพและศกัยภาพของสินคา้งคงคา้งซึ่งเป็นทาํเลท่ีดีติด
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รถไฟฟ้า เหมาะกับความตอ้งการของชาวต่างชาติในปัจจุบัน และความต้องการของนักลงทุนต่างๆ ท่ีมาสนับสนุนตลาด

อสงัหารมิทรพัยใ์นปีนี ้จากตวัเลขนีส้ะทอ้นถึงบรษิัทจะมีสภาพคล่องทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวต่อเน่ืองจากการขายสินคา้งคงคา้ง 

นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการเงิน สรุปผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษัท             

ในปี 2566 ดงันี ้

จากยอดขายและยอดโอนสะทอ้นถึงสภาวะของบริษัทเริ่มมีความมั่นคงตัง้แต่ปี 2564 แต่อย่างไรก็ดีผลกาํไรขั้นตน้ 

ของบริษัทไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั ในปี 2566 จากการท่ีบริษัทเห็นถึงความสาํคญัของกระแสเงินสด และการชาํระคืนหนี้

หุน้กูเ้ป็นหลัก บริษัทจึงมีความจาํเป็นตอ้งบันทึกรายการตัง้สาํรองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าโครงการประมาณ 330 

ลา้นบาท และจากการตัง้สาํรองเผ่ือการตดัค่าเส่ือมของสินทรพัยป์ระมาณ 118 ลา้นบาท  

รายไดร้วมของบรษิทัลดลงจากปีก่อนหนา้ สาเหตหุลกัมาจากการขายเงินลงทนุเมื่อปลายปี 2565 

บรษิัทมีตน้ทนุสงูขึน้จากการบนัทึกรายการตัง้สาํรองเผ่ือผลขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่โครงการประมาณ 330 

ลา้นบาท 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร บรษิัทตอ้งบนัทึกการตัง้สาํรองเผ่ือการตดัค่าเส่ือมของสินทรพัยป์ระมาณ 118 ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุจากกิจการรว่มคา้เพ่ิมขึน้ จากการท่ีบรษิัทรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ ไอดีโอ จฬุา สามยา่น 

ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม ปี 2566  

ค่าใชจ้า่ยทางการเงินของบรษิัทเพ่ิมขึน้ แมว้า่สถานะการกูเ้งินรวมของหุน้กูแ้บบ Perpetual Bond ลดลงประมาณ 

3,700 ลา้นบาท แตด่อกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.72 

รายงานผลการดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั ประจาํปี 2566 

บริษัทได้มีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเป็นประจาํทุกปี และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแบบประเมิน (Checklist Version 4.0) ท่ีใชใ้นการยื่นขอรบัรองโครงการแนว

รว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (“CAC”) และเป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงาน

ประจาํปี แบบ 56-1 One Report โดยมีการเพ่ิมเติมแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงส่งเสรมิและปลกูฝังการปฏิบตัิตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการ

ลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทประจาํปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจาํปี 2566 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 

 ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จัดทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2566 ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี / รายงานประจาํปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบรษิัทและผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยประธานไดม้อบหมายให้

นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน เป็นผูร้ายงานในรายละเอียดต่อท่ีประชมุ 

นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส ไดส้รุปงบการเงินของบรษิัทประจาํปี 2566 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ดงันี ้

รายการตามงบการเงนิรวม  31 ธนัวาคม 2566  31 ธนัวาคม 2565 

สินทรพัยร์วม  37,033 41,976 

หนีสิ้นรวม 25,196 26,192 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 11,837 15,783 

รวมรายได ้ 3,819 4,039 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้ (828) (212) 

กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท (887) (296) 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทต่อหุน้) (0.28) (0.16) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยใด ๆ ประธานจึงใหข้อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณางบการเงินของบริษัทประจาํปี 2566 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบรษิัทประจาํปี 2566 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,546,022,275  99.3099 

ไม่เห็นดว้ย 17,692,707 0.6901 

งดออกเสียง 1,422,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จาํนวน 4 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 

7,922,200 หุน้ นบัเป็นจาํนวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจาํนวน 2,565,136,982 หุน้ 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน เป็นผู้รายงาน 

ในวาระนี ้

 นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส ไดช้ีแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า สืบเน่ืองจากในปี 2566 บรษิัทมีผลการดาํเนินงานรวมขาดทนุ 

อีกทัง้บรษิัทตอ้งมีการสาํรองเงินไวเ้พ่ือลงทนุในอนาคต และสาํรองเงินไวเ้พ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน

บรษิัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

เน่ืองจากบริษัทมีผลการดาํเนินงานรวมขาดทุน อีกทั้งบริษัทตอ้งการสาํรองเงินไวเ้พ่ือลงทุนในอนาคต และสาํรองเงินไวเ้พ่ือจ่าย  

ชาํระคืนเงินกูย้ืม รวมทัง้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทตามท่ีกล่าวมาแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม  

นายสมหมาย โกศลเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี ้

อยากทราบสาเหตท่ีุบรษิัทไม่จ่ายปันผลต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 2-3 ปี 

ดร. ณรงคช์ัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามว่าเน่ืองจากบริษัทมีผลการดาํเนินงานรวมขาดทุน 

ในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา นอกจากนีบ้ริษัทตอ้งมีการสาํรองเงินไวเ้พ่ือลงทุนในอนาคต และสาํรองเงินไวเ้พ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม

หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท ตามท่ีคณุลิมล่ีไดร้ายงานก่อนหนา้นี ้

ทัง้นี ้อา้งอิงตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับริษัท 

หา้มมิใหบ้รษิัทแบ่งเงินปันผลจากเงนิประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

เน่ืองจากบริษัทตอ้งมีการสาํรองเงินไวเ้พ่ือลงทุนในอนาคต และสาํรองเงินไวเ้พ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมหรือเป็นเงินทุนหมนุเวียน

ภายในบรษิัท  

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีและหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาการจา่ยเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็น

หลกั เช่น การสาํรองเงนิไวเ้พ่ือลงทนุในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,565,131,982 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย 5,000 0.0002 
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มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2567 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้้ดาํเนินการประชุมแจง้หลักการ เหตุผล และรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมทราบ

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของ

บริษัท ขอ้ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบรษิัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดย้ึดถือแนวปฏิบตัิ 

คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษัท ความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2567 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 12 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน            

       - ไม่มี - 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายตามภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

2. ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายเมื่อเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหก้ับกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายเดือน เบีย้ประชุม/คร้ัง  

ประธานกรรมการบรษิทั 200,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 25,000 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 75,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 65,000 25,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 65,000 25,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 30,000 - 
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3. โบนัส พิจารณาจากผลกําไรของบริษัทและจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ การจัดสรรโบนัส  

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้ีอาํนาจในการพิจารณาการจดัสรรเงินโบนสัใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน  

 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2567 ท่ีเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ รวมทัง้สิน้เป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาจาํนวน 2,000,000 บาท หรือรอ้ยละ 14.29 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2567  

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิใหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2567 รวมทั้งสิน้เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 

บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้  

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุม 

เห็นดว้ย 2,565,136,982  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า กรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่านเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย และไม่ประสงคจ์ะอยู่ในท่ีประชมุ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี อีกทัง้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บรษิัท ขอ้ 17 กาํหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนัน้ อาจ

ไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 มีกรรมการท่ีครบวาระและ

ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัของบรษิัท จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายพลุศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ 

2. นายวิบลุย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ 

3. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
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 ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด

เสนอชื่อเขา้มายงับรษิัทแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณากลั่นกรองแลว้มีความเห็นว่า นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์

นายวิบูลย ์รศัมีไพศาล และนางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินงานของบริษัท ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 อน่ึง ขอ้มูลของบุคคลซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ปรากฏตาม

เอกสารแนบท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567  

หลงัจากนัน้ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี ้

จากประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ ลาํดบัท่ี 

1  และ  2 บคุคลทัง้สองดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิารและกรรมการบรษิัท 12 แห่ง และ 15 แห่ง ตามลาํดบั อยากทราบว่าบคุคล 2 

ท่านจดัสรรเวลาอยา่งไรในการทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระด ้านบรหิารความเส่ียง ดา้นตรวจสอบ และดา้นสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนไดอ้ย่างเตม็ท่ีทัง้ๆ ท่ีมีภาระหนา้ท่ีมากมาย 

ดร. ณรงคช์ัย อัครเศรณี ประธานกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามวา่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ไดพิ้จารณาแลว้ ทราบดีถึงภาระหนา้ท่ีรบัผิดชอบของกรรมการทัง้ 2 ท่านดงักล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณา

จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาซึ่งแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่ามกีรรมการทัง้ 2 ท่านอทิุศเวลาและทาํหนา้ท่ีใหก้บับรษิัทอย่างเต็มท่ี 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยใด ๆ  ประธานท่ีประชุมจึงใหข้อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทั้ง 3 ท่าน      

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล  

และ (3) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามท่ี

เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 5.1 นายพูลศักดิ ์ตันสิทธิพันธ ์

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,546,022,175 99.2548 

ไม่เห็นดว้ย 19,114,807 0.7452 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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 5.2 นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,546,022,175 99.2548 

ไม่เห็นดว้ย 19,114,807 0.7452 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 5.3 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,358,074,357  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 207,062,625 - 

บตัรเสีย 0 - 

  จากนัน้ ประธานฯ ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้รว่มการประชมุ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2567 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จงถงึหลกัการ เหตผุล และรายละเอียด ของวาระนีใ้หท่ี้ประชมุทราบ 

 นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก

ผูส้อบบัญชี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท สาํนักงาน อีวาย 

จาํกัด ซึ่งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ 

ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม เป็นสาํนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2566 โดยเสนอใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึง

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท  

 1. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5872 และ/หรือ 

 2. นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4496 และ/หรือ 

 3. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5659 และ/หรือ 

 4. นางสาววิไลพร เชาวว์ิวฒันก์ลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9309 

 และเสนอใหพิ้จารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2567 เป็นจาํนวน 1,750,000 บาท (หน่ึงลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่น

บาท) เท่ากบัปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจาํเป็นตามท่ีจ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การเดินทาง เป็นตน้ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม  
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบ

บญัชีประจาํปี 2565  

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้ก่ (1) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 และ/หรือ (2) นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 4496 และ/หรือ (3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5659 และ/หรือ (4) 

นางสาววิไลพร เชาวว์ิวฒันก์ลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9309 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2567 

และกาํหนดค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 1,750,000 บาท (หน่ึงลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้  

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,565,136,982   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้จําหน่าย และ

การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จงถึงหลกัการ เหตผุล และรายละเอียด ของวาระนีใ้หท่ี้ประชมุทราบ 

นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยบริษัทมีความประสงคท่ี์จะลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จาํนวน 83,324,484 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 520,781,199.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

437,456,715.70 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้าํหน่ายจาํนวน 833,244,840 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซึ่งเป็น

หุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 1 (ANAN-W1) 

นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  

ขอ้ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนี้

แทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 437,456,715.70 บาท (ส่ีรอ้ยสามสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนหา้หมื่นหกพนัเจ็ด

รอ้ยสิบหา้บาทเจ็ดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 4,374,567,157 หุน้ (ส่ีพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบส่ีลา้นหา้แสนหกหมื่นเจ็ด

พนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเจ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท  (สิบสตางค)์ 
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 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั 4,374,567,157 หุน้ (ส่ีพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบส่ีลา้นหา้แสนหกหมื่นเจ็ด

พนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย

การตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้าํหน่าย  และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 83,324,484 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

520,781,199.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 437,456,715.70 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้

จาํหน่ายจาํนวน 833,244,840 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 1 (ANAN-W1) และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เร่ืองทนุ

จดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,565,136,982   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจด

ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จงถึงหลกัการ เหตผุล และรายละเอียด ของวาระนีใ้หท่ี้ประชมุทราบ 

นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยบริษัทมีความประสงคท่ี์จะเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในบริษัท และเพื่อเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ทางดา้น

การเงินของบริษัท เพ่ือใหบ้รษิัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมทัง้เพ่ือใชช้าํระคืนหนีเ้งิน

กูย้ ืมของบร ิษัท บร ิษ ัทจ ึงจะดําเนินการเพิ ่มท ุนจดทะเบียนของบร ิษัทจํานวน 41,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

437,456,715.70 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 478,456,715.70 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกนิ 410,000,000 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพ่ือรองรบัการออกเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 
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ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 5)  

ที่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

นอกจากนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทขา้งตน้ บริษัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 

เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 478,456,715.70 บาท (ส่ีรอ้ยเจ็ดสิบแปดลา้นส่ีแสนหา้หมื่นหกพนัเจด็

รอ้ยสิบหา้บาทเจ็ดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 4,784,567,157 หุน้ (ส่ีพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบส่ีลา้นหา้แสนหกหมื่นเจด็

พนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเจ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท  (สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั 4,784,567,157 หุน้ (ส่ีพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบส่ีลา้นหา้แสนหกหมื่นเจด็

พนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

รวมทัง้ มอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอาํนาจพิจารณากาํหนดเงื่อนไขและ

รายละเอียดในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทนุดงักล่าว ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสารรายงานการประชุมผู้

ถือหุน้ หนงัสือบรคิณหส์นธิ และ/หรือ คาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด

ทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

นายปฐมัน บูรณะสิน ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี ้

อยากทราบเจตนาของบรษิัทว่าเหตใุดจึงออกหุน้เพ่ิมทนุแบบ General Mandate โดยไม่เพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 

นางสาวลิมลี่ ทิพพงษป์ระภาส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน ตอบขอ้ซักถามว่าทางบริษัทไม่ตอ้งการ

รบกวนผูถื้อหุน้ในวงกวา้ง เช่นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบ Right Offering (RO) บริษัทตอ้งการทยอยเพ่ิมทุนใหเ้กิดผลกระทบ

นอ้ยท่ีสดุ 

ดร. ณรงคช์ัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ราคาหุ้นเพ่ิมทุนเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาด  

หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะซือ้หุน้เพ่ิมเติม สามารถซือ้หุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ช่นกนั 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัท และ

การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ ่มท ุนจดทะเบ ียนของบร ิษ ัทจํานวน 41,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

437,456,715.70 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 478,456,715.70 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไมเ่กนิ 

410,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามแบบมอบ

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทัง้การมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมี

รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,564,992,922    99.9944 

ไม่เห็นดว้ย 144,060 0.0056 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทนุ

แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จงถึงหลกัการ เหตผุล และรายละเอียด ของวาระนีใ้หท่ี้ประชมุทราบ 

นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัต ิผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีบรษิัทจะดาํเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

บริษัท จาํนวน 41,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 437,456,715.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 478,456,715.70 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 410,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามในวาระท่ี 8 

นัน้  

บริษัทมีความประสงคท่ี์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จาํนวนไม่เกิน 410,000,000 หุ้น                   

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (คิดเป็นจาํนวนประมาณรอ้ยละ 9.84 ของทนุชาํระแลว้ของบรษิทั ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 

3/2567 วนัท่ี 8 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป) เพ่ือออกเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนตามแบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) โดยจะออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจาํนวนหรือแต่บางส่วนก็

ได ้และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ไดซ้ึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุนัน้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท เป็นผูก้าํหนดราคาเสนอขายหุน้ซึ่งตอ้งไม่

ต ํ่ากว่าราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท โดยราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทกาํหนดไวเ้ท่ากบัราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของ

หุน้ของบรษิัทยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการตดิต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ (ราคาตลาด
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จะคาํนวณโดยกาํหนดทศนิยม 2 ตาํแหน่ง หากทศนิยมตาํแหน่งท่ี 3 มีค่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไปจะปัดขึน้) ทัง้นี ้บริษัทจะตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้

เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติกาํหนดราคาเสนอขายในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามี

เหตอุนัควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบรษิทั คณะกรรมการอาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมส่ีวนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ย

ละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีคาํนวณไดข้า้งตน้ โดยในการกาํหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ 

ขณะนัน้ดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2565 เร่ืองการอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก

ใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ทัง้นี ้มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาํหนด และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลง

เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาํนาจดงักล่าวรวมถึงแตไ่ม่จาํกดั

เพียงพิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในคราวเดียวทัง้จาํนวนหรือเป็นคราว  ๆไปก็ได ้รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนั

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดท้กุประการ อาทิ วตัถปุระสงคใ์นการออกเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน การ

กาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชาํระเงินค่าหุน้ การสรรหาผูล้งทุนในวงจาํกัด (Private 

Placement) เป็นตน้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้และรบัชาํระเงินค่าหุน้สามัญเพ่ิมทุน กาํหนดเงื่อนไขและ

รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน ตลอดจนกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนไดต้ามท่ีเห็นสมควร และมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบรษิัท หรือบคุคลท่ี

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบรษิัทมอบหมายเป็นผูม้ีอาํนาจในการ  

(1)  พิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทตามท่ีเหมาะสม 

และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2)  ติดต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สญัญา เอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว

หลกัฐาน ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การรบัรองเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง การจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งต่อ

กระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว เอกสารและ

หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การดาํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ  

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บรษิัท โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ขา้งตน้ จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในวนัท่ีบรษิัทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2568 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) (เอกสารแนบ 5)  

ที่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 

เพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด 

(Private Placement)  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จํานวนไม่เกิน 410,000,000 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นจํานวนประมาณร้อยละ 9.84 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2567 วันท่ี 8 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป) เพ่ือออกเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตามแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยจะ

ออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจาํนวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ไดซ้ึ่ง

บคุคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับบรษิัท รวมทัง้การมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,564,992,922  99.9944 

ไม่เห็นดว้ย 144,060 0.0056 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

 นาย ปฐมัน บูรณะสิน และนายปิยะพงษ ์ประสาททอง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี ้

1. อยากทราบความคืบหน้าของคดีแอชตัน อโศก ทีเ่ป็นประเด็นร้อนเม่ือปีทีแ่ล้ว หลังจากศาลปกครองสูงสุด

พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง และบริษัทคาดว่าจะเยียวยาลูกบ้านของแอชตัน อโศก อย่างไร 

เพื่อเกิดความเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย และเหน็ผลเป็นรูปธรรมเม่ือไร  

นายธัญลักษณ ์นันทธ์นาวรสิริ กรรมการ ตอบขอ้ซกัถามว่าภายหลงัศาลปกครองสงูสดุมคีาํพิพากษาคด ีแอชตนั 

อโศก ในเดือนกรกฏาคม 2566 จะเห็นว่าทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นสาํนักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวงคมนาคม หน่วยงานกรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ท่านเจา้ของร่วมอาคารชดุ แอชตนั อโศก และ

บรษิัท รว่มมือแกไ้ขปัญหากนัมาตลอด ทัง้นี ้จะเห็นว่ากระทรวงคมนาคมมีคาํยืนยนัจากรฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงฯ ว่าจะ

มีทางออกท่ีดีท่ีสุดสาํหรบัทุกฝ่าย และทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครเองก็แจง้ว่าจะไม่มีการรือ้อาคารแอชตนั อโศก แต่

อย่างใดซึ่งหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีแนวทางแกไ้ขปัญหาได ้ซึ่งปัจจุบนักาํลงัดาํเนินการอยู่ นอกจากนีท้างเขา้ออกของ

โครงการแอชตนั อโศก ยงัสามารถใชไ้ดต้ามปกติ ซึ่งการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเองก็ใชเ้ป็นทางเขา้ออกท่ีจอดรถ และท่าน

เจา้ของร่วมยังใชเ้ป็นทางเขา้ออกอาคารชุด แอชตัน อโศก ทั้งนี ้คาดการณว์่าความร่วมมือการทาํงานของทุกฝ่ายจะแลว้

เสรจ็ภายในไตรมาส 3 ปี 2567  
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2. อยากทราบว่าบริษทัมีแผนทีจ่ะชาํระคืนหนีหุ้น้กู้ทีจ่ะครบกาํหนดในเดอืนกรกฎาคม จาํนวน 3,231 ล้าน

บาทอย่างไร และจะสามารถจ่ายคืนได้หรือไม่ 

นางสาวลิมลี่ ทพิพงษป์ระภาส ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการเงนิ ตอบขอ้ซกัถามว่าบรษิัทใหค้วามสาํคญักับ

การชําระคืนหนี้หุ้นกู้มาโดยตลอด บริษัทได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่มีค ําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดี  

แอชตนั อโศก ซึ่งการชาํระคืนหนีหุ้น้กูใ้นครัง้นีจ้ะมาจากการจาํหน่ายทรพัยสิ์น และกระแสเงินสดภายในบรษิัท  

3. บริษัทมีแผนทีจ่ะขายเซอรว์ิส อพารท์เม้นทท์ัง้ 5 แห่ง หรือขายหุ้นดุสิตธานีหรือไม่ 

 นางสาวลิมลี่ ทิพพงษป์ระภาส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน ตอบขอ้ซกัถามว่าบริษัทไดท้ยอยขายหุน้

ดสิุตธานีไปหมดแลว้ ส่วนการขายเซอรว์ิส อพารท์เมน้ทม์ีความคืบหนา้อย่างมีนยัสาํคญั ซึ่งบรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบใน

ไตรมาส 2 นี ้

4. คอนโดมิเนียมทีส่ร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2563 เช่น โครงการไอดีโอ สุขุมวทิ 40 โครงการไอดีโอ สุขุมวทิ 36 

โครงการแอชตัน พระราม 9 และโครงการ ไอดโีอ อีสตพ์อ้ยท ์อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางอย่างไรใน

การระบายสินค้าโครงการพร้อมอยู่เหล่านี ้ขณะทีใ่นปัจจุบนับริษทัมียอดโอนแต่ละโครงการอยู่เพียง

ประมาณร้อยละ 50 

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตอบขอ้ซักถามว่าหากดู

ผลงานยอ้นหลังในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ในปี 2566 บริษัทมียอดโอนท่ี 13,186 ลา้นบาท ปี 2565 บริษัทมียอดโอนท่ี 12,017 

ลา้นบาท ทาํใหโ้ครงการพรอ้มโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสต็อคสินคา้ของเราลดลงอย่างมีนยัสาํคญั ขณะท่ีโครงการท่ีท่านผูถื้อหุน้

สอบถามมานัน้ บรษิัทไดด้าํเนินการปรบัรูปแบบสินคา้ โครงสรา้ง ส่วนกลางต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหม้ีความทนัสมยั ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และความคืบหน้าในการขายของแต่ละโครงการ ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2566  

มีค่อนขา้งมาก นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดป้รบัช่องทางการขายโดยมุ่งเนน้ยอดขายจากชาวต่างชาติ  หากสงัเกตยอดขายในปี 

2566 บริษัทมียอดขายจากชาวต่างชาติเติบโตถึง 2 เท่า และเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษัทสามารถระบายโครงการพรอ้ม

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีเป็นสต็อคสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2567 บริษัทมีโครงการพรอ้มโอนกรรมสิทธิ์แบบ RTM 

ทัง้หมดจาํนวน 18,449 ลา้นบาทและคาดว่าจะมียอดโอนท่ี 14,500 ลา้นบาท 

5. ยอดโอนในไตรมาส 1 เป็นอย่างไรบ้าง เป็นไปตามเป้าทัง้ปีที ่14,500 ล้านบาทหรือไม่  

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตอบขอ้ซกัถามว่าแนวโนม้

ยอดขายอยู่ท่ีประมาณ 1 ใน 4 ของเป้าหมายท่ีบรษิัทแจง้ไว ้ทัง้นีย้อดโอนค่อนขา้งดี เป็นสญัญาณท่ีดี ซึ่งเป็นผลมากจากไตร

มาส 3 ปี 2566 ท่ีบริษัททาํการปรบัตวัสินคา้ และช่องทางการขายท่ีมุ่งเนน้ยอดขายจากชาวต่างชาติ อาทิเช่น พม่า ไตห้วนั 

จีน ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จต่อเน่ืองจนถึงไตรมาส 1 ปี 2567 และจากการวิจยัของบรษิัทปีท่ีผ่านมา อนนัดายงัคงเป็นตวัเลือก

แรกของลูกคา้ต่างชาติ ซึ่งเห็นไดจ้ากในปี 2566 บริษัทมียอดขายจากลูกคา้ชาวต่างชาติสูงถึงรอ้ยละ 35 หรือประมาณ 

7,000 ลา้นบาท ถือเป็นยอดขายท่ีสงูสดุในลาํดบัตน้ๆ ของอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตกรุงเทพ และปรมิณฑล 
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นายกรธนัท อารยะกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้

6. บริษัทมีเเนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรกับโครงการ โคโค่พาร์ค ซึ่งบริษัทได้ลงทุนกับโครงการ

ดังกล่าวค่อนข้างมากนี้ขณะที่ยอดขายยังน้อยมาก อีกทั้งยังไม่เห็นกิจกรรมเชิงรุกจากบริษัท และการ

โฆษณาต่างๆ ดูไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้า เช่นการติดป้ายบนตัวตึกทีดู่ไม่เหมาะสมสาํหรับคอนโดหรู  

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบข้อซักถามว่าจาก

ยอดขายของโครงการ โคโค่พารค์ ในไตรมาส 1  ท่ีเติบโตทาํใหบ้ริษัทสามาถคืนหนีธ้นาคารไดเ้กือบครึ่งหน่ึว และตัง้เป้าจะ

คืนหนีท้ัง้หมดใหไ้ดภ้ายในเดอืนสิงหาคม ปี 2567 นี ้ นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีการปรบัตวัสินคา้ และรว่มมือกบัโรงแรมดสิุตธานี 

ใหด้แูลทัง้ตวัผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร และบรษิัทยงัคงทาํกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเน่ือง  

7. บริษัทจะมีกิจกรรมอะไรที่จะสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นได้อีกหรือไม่เน่ืองจากบริษัทไม่มี 

Opportunity Day หรือ Company Visit อีกทัง้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ยังจัดแบบออนไลนซ์ึ่งผู้ถือ

หุ้นไม่สามารถพบปะกับผู้บริหารได้อย่างเต็มที ่และอยากถามคุณชานนทว์่ามองอนันดาเป็นอย่างไรใน อีก 

1-3-5 ปี อนันดาจะยังคงเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์(Pure Property) หรือไม่ และหากบริษัทจะ

ขยายตัวไปในธุรกิจอื่น อยากทราบว่าจะไปในทศิทางไหน และอยากจะฝากอะไรให้กับผู้ถือหุ้น 

นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้ซักถามว่ากิจกรรม Opportunity 

Day และ Company Visit เป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการจัดใหม้ากขึน้ ขอมอบหมายใหคุ้ณลิมล่ี

พิจารณาดาํเนินการต่อไป และหากมองถึงอนาคต อยากใหม้องกลบัมาท่ีประวตัิศาสตรข์องบรษิัทว่ามีเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้

บ้าง เหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีโรคโควิด 19 บริษัทมี Backlog สูงถึง 40,000-50,000 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นผู้นําของ

คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า อย่างไรก็ดี พอเกิดโรคโควิด 19  Backlog หายไปประมาณครึง่หน่ึง เพราะลกูคา้ไม่โอนกรรมสิทธิ์ 

ทาํใหสิ้นคา้คงคา้งอยู่ในระดบัท่ีสงู ซึ่งคุณประเสริฐและทีมงานเขา้มาพยายามระบายสินคา้คงคา้งใหม้ากท่ีสดุ ทาํใหบ้รษิัท

จาํเป็นตอ้งลดราคาโครงการ ปรบัตัวสินคา้ ปรบัลดกาํไรขา้งตน้ (GP) เพ่ือกระตุน้ใหลู้กคา้โอนกรรมสิทธิ์ ขณะท่ีคุณลิมล่ี

พยายามรกัษาสภาพคล่องเพ่ือหุน้กูใ้หด้ีท่ีสุด ซึ่งเป็นการบริหารภายใตว้ิกฤตโรคโควิด 19  โดยการรบัมือกับวิกฤตท่ีคาด 

ไม่ถึงท่ีตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวั และปรบัโครงสรา้ง ซึ่งสามารถบอกไดา้เป็น Soft landing ของบริษัทซึ่งทีมงานรบัมือไดด้ี

มาก และถดัมาบรษิัทเจอวิกฤตจากโครงการ แอชตนั อโศก ซึง่ปัจจบุนัหน่วยงานภาครฐัไดเ้ขา้มาช่วยเหลือ เรียกไดว้่าตอนนี้

เราจะเริ่มจากศูนยใ์หม่อีกครัง้ (Set Zero) และในปี 2566 บริษัทยังมีการตัง้ดอ้ยค่าการลดลงของโครงการ(Impairment)  

เพ่ือใหส้ามารถระบายสินคา้เก่าออก ซึ่งทีมงานไดร้่วมมือทาํงานร่วมกันอย่างดี นอกจากนีบ้ริษัทยังมีท่ีดิน (Land Bank)  

ท่ีระบายไปไดห้ลายแปลงในปีท่ีผ่านมาในการเปิดโครงการ Culture 2 โครงการ โครงการ Winter และโครงการบา้น และท่ีดิน

ในจงัหวดัภเูก็ต ซึ่งปัจจบุนัทีมงานไดล้งไปเริ่มพฒันา แต่ยงัไม่ไดป้ระกาศอย่างเป็นทางการ 

ธุรกิจอ่ืนๆ ในอนาคตยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้ขณะเดียวกนับรษิัทยงัใหค้วามสาํคญัท่ีสดุกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท่ี์

ยงัตอ้งมีการปรบัโครงการเพ่ือรกัษาสภาพคล่อง เรามีคู่คา้คนสาํคญัอย่างมิตซุย ฟูโดซงั ท่ียงัทาํงานกันอย่างต่อเน่ือง และ

โครงการไหนท่ีคณุประเสรฐิแจง้ว่าจะเปิดตวัในปีนี ้เราจะทาํใหเ้กิดขึน้ในปีนีต้ามท่ีไดแ้จง้ไว ้
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นายวิชิต ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้

8. อยากทราบข้อเทจ็จริงข่าวเร่ืองศาลแพ่งตัดสินคดีให้บริษทัชดใช้เงนิแก่ลกูบ้านจาํนวน  78 ล้านบาท 

นายธัญลักษณ ์นันทธ์นาวรสิริ กรรมการ ตอบขอ้ซกัถามว่าคดีดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสดุ ปัจจุบนัฝ่ายกฎหมายของ

บรษิัทไดด้าํเนินการยื่นอทุธรณ ์

นายธันยนันท ์กนกเลิศวงศ ์ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้

9. ในปีนีบ้ริษัทจะมีการต้องสาํรองการดอ้ยค่าโครงการอีกหรือไม่ และบริษัทมีเป้าหมายทีจ่ะลด D/E ในปีนี้

และปีหน้าอย่างไร 

ดร. ณรงคช์ัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซักถามว่าขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้สอบถามมา ยังไม่มีการแถลง

ออกไป บรษิัทจึงยงัไม่สามารถใหข้อ้มลูได ้

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้

10. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ Online คู่ขนานกันไป หรือเรียกว่าการประชุม

แบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวกสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสํานักงานกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ที ่ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลง

วันที่ 10 มกราคม 2567 จึงเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้

ลงทุนไทยข้างต้น 

ดร. ณรงคช์ัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามว่าคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงรายละเอียดในเร่ือง

ความสะดวก และความไม่แน่นอนของผูถื้อหุน้เป็นหลักจึงไดจ้ัดการประชุมแบบออนไลน ์อย่างไรก็ดี คณะกรรมการจะ

พิจารณาการจดัประชมุแบบ Hybrid ตามท่ีทางสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยแจง้มาต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุม และ 

ขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

ปิดประชมุ เวลา 15.26 น. 

 

 

          (ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 

               ประธานท่ีประชมุ 

              

 

            

       (นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง) 

                       เลขานกุารบรษิัท 


